



มูลนิธิศกดิ์พรทรัพย์
พัฒนาการศึกษาไทย
เพื่อปวงชนและแผ่นดินเกิด

ที่ Foss 12/2558

29 ธันวาคม 2558

เรื่อง ขอบริจาคสัมพันธโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)

เรียน ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

- สิ่งที่แนบมาด้วย 1. รายละเอียดโครงการพร้อมใบสมัคร
2. ตารางเวลาการอบรม

ตามที่ มูลนิธิศกดิ์พรทรัพย์ จะดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางด้านการศึกษาในรายวิชาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาต่างๆ และกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมไปถึงผู้อบรมจะได้พัฒนาเทคนิคการสอน สื่อการสอนและเครื่องมือต่างๆ ในการสอน โดยทางมูลนิธิฯ จะเริ่มจัดอบรมในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ณ มูลนิธิศกดิ์พรทรัพย์ สามารถตรวจสอบตารางเวลาการอบรมและรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

ทั้งนี้จะขอความกรุณาท่านพิจารณาประชาสัมพันธโครงการฯ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดของท่านทราบ เพื่อให้ทางโรงเรียนในสังกัดของท่านได้คัดเลือกจัดส่งครูเข้ารับการอบรมจำนวนหลักสูตรละ 2 ท่าน โดยเขียนรายละเอียดทั้งหมดลงในใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อที่จะเข้ารับการอบรมตามวันเวลาดังกล่าวโดยส่งมาที่ e-mail: info@sakdibhornssup.org หรือ ทาง Fax: 02-248-2017 ภายในวันเวลาที่กำหนดในใบสมัครของแต่ละเดือน หรือท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kusol.org หรือ Facebook / sakdibhornssup.foundation ช่องทางโทรศัพท์ติดต่อ คุณเสริมศักดิ์ พลหาญ โทรศัพท์ มือถือ 085-484-3985 และคุณยุวธิดา บุญมาเลิศ โทรศัพท์ มือถือ 084-438-4951 หรือ โทรศัพท์ 02-642-6060-9 ต่อ 2027, 2016 ในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งให้ผู้สนใจในหน่วยงานของท่านทราบ จะขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกิตติยากร อิศรางกูร ณ อยุธยา)
ที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิศกดิ์พรทรัพย์

งานเขต...การศึกษา
พัฒนาการศึกษาของบัวลำภู เขต ๑
วันที่ 17 ม.ค. 2559
เวลา.....น.
 กลุ่มอำนวยการ
 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 กลุ่มนโยบายและแผน
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 กลุ่มนิเทศติดตามฯ
 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
 กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ



**โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม)**

หลักการและเหตุผล

มูลนิธิศุภนิเวศน์แห่งประเทศไทย มีนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจัดโครงการต่างๆ เพื่อสังคม ด้วยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา อีกทั้งยังดำเนินโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการสอนของครู อาจารย์ โดยไม่คิดมูลค่าเพื่อช่วยคุณภาพชีวิตและความรู้ของครู อาจารย์ ซึ่งทุกโครงการ ทุกกิจกรรม มูลนิธิศุภนิเวศน์แห่งประเทศไทยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆ เนื่องจากปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง หรือแม้แต่ความรู้ในเรื่องต่างๆ มีวิวัฒนาการที่สูงขึ้น ครู อาจารย์ในวงการศึกษาคงที่จะต้องเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์และพัฒนาตนเองให้ทันต่อสิ่งใหม่ๆ ในปัจจุบันนี้ ด้วยเหตุนี้ทางมูลนิธิจึงเล็งเห็นว่าควรมีการเสริมสร้างทักษะ เนื้อหา ความรู้ต่างๆ ที่ทันสมัยให้แก่ครู อาจารย์ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา ให้เกิดการพัฒนานำไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนหรือเยาวชนในประเทศไทยให้มีความรู้ ความสามารถที่ทัดเทียมกับประเทศต่างๆ ในอาเซียนและในโลกได้ในอนาคต

ด้วยเหตุนี้ทางมูลนิธิศุภนิเวศน์แห่งประเทศไทย จึงได้จัดโครงการอบรมรายวิชาต่างๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์เป็นต้น เพื่อให้ครู อาจารย์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงในแต่ละสาขาวิชาอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือและการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยอีกด้วย

เป้าหมาย/คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

ครู อาจารย์ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั่วประเทศ โรงเรียนละ 2 ท่าน
ผู้ที่เข้ารับการอบรมจะต้องเป็นผู้สอนในรายวิชานั้นๆ แต่ละหลักสูตรจำนวน 30 - 80 คน (ตามที่หลักสูตรกำหนด)
ระยะเวลาการอบรม และสถานที่อบรม

หลักสูตรละ 1-2 วัน เฉพาะเสาร์และอาทิตย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 -16.00 น.
ณ ห้องอบรม สำนักงานมูลนิธิศุภนิเวศน์แห่งประเทศไทย

การประเมินผล

ผู้ที่มีเวลาเข้ารับการอบรม 100% ของชั่วโมงการอบรม จะได้รับวุฒิบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม

ขั้นตอนการสมัครและลงทะเบียน

1. ผู้สนใจสามารถสมัคร โดยส่งใบสมัคร มาทาง e-mail: info@sakdibhornssup.org หรือทาง FAX : 02-248-2017 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2559 (ขอสงวนสิทธิ์ โรงเรียนละ 2 ท่าน/หลักสูตร) พร้อมรายละเอียดดังนี้

1.1 ใบสมัครการอบรมที่กรอกข้อความสมบูรณ์

1.2 หนังสืออนุมัติจากต้นสังกัด

2. ไม่รับสมัครหรือจองทางโทรศัพท์

3. ทางมูลนิธิฯ จะพิจารณารับสมัครตามลำดับก่อนหลัง โดยถือตามการส่งเอกสาร ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์ครบถ้วน
อนึ่ง ถ้าผู้เข้ารับการอบรมเต็มตามจำนวนที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้ก่อนการปิดรับสมัคร มูลนิธิฯ จะปิดรับสมัครทันที

4. เมื่อท่านส่งเอกสารการสมัครมาแล้ว ยังไม่ถือว่าท่านได้เข้ารับการอบรม ท่านจะต้องได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง จึงจะถือว่าลงทะเบียนของท่านเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากจำนวนที่นั่งมีจำกัด ทางมูลนิธิฯ จึงขออนุญาตที่จะไม่รับท่านที่มาสสมัครหน้า

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจ เนื้อหาในรายวิชาต่างๆ และกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย
3. เพื่อให้ผู้อบรมได้พัฒนาเทคนิคการสอน สื่อการสอน และเครื่องมือต่างๆ ในการสอน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้ารับการอบรม

1. มีความรู้และเข้าใจ เนื้อหาในรายวิชาต่างๆ และกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย
2. เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการสอนในรายวิชาต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
3. ได้พัฒนาเทคนิคการสอน สื่อการสอน และเครื่องมือต่างๆ ในการสอน
4. สามารถนำเทคนิค วิธีการต่างๆ ที่ทันสมัยจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียน ให้ได้รับความรู้มากยิ่งขึ้น

หลักสูตร โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

วิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรที่ 1 วิจัยคำศัพท์ด้วยเรื่องเล่า

หลักสูตรที่ 2 การออกเสียงภาษาอังกฤษให้เป็นมาตรฐาน

หลักสูตรที่ 3 การสอนการฟังเพื่อทำข้อสอบ

หลักสูตรที่ 4 เรียนภาษาอังกฤษด้วยเพลง

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิตา เขี่ยมขันติถาวร อาจารย์ประจำสาขาศึกษาศาสตร์ แขนงหลักสูตรและการสอน วิชาเอก การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หลักสูตรที่ 5 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดทาง I.Q. , E.Q. และ M.Q. ในระดับประถมศึกษา

หลักสูตรที่ 6 การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาผ่านกระบวนการคำ

หลักสูตรที่ 7 การสร้างสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยเข้าใจสมองและกระบวนการเรียนรู้ผ่านการเล่น ในระดับประถมศึกษา

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เณรฉิมพล ดาวเรือง อธิการบดี ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

หลักสูตรที่ 8 "Great Preposition Mystery" Grammar through Reading : ไวยากรณ์ผ่านการอ่าน

วิทยากร : A.J. Matthew (peter) Burgess และอาจารย์อิทธิ สติคนนวกกุล อาจารย์พิเศษ โรงเรียนอรุณวิทยาสังคหวัดประจวบคีรีขันธ์

หลักสูตรที่ 9 Teaching English Communicatively

หลักสูตรที่ 10 ทำอย่างไรจึงจะบูรณาการความรู้ในสาขาต่างๆ หรือความรู้ที่มีอยู่ในโลกนี้เข้าไปอยู่ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

วิทยากร : อาจารย์ ดร.นิลชัย แก้วแสนไชย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาภาษาอังกฤษ English Square จังหวัดกาญจนบุรี

วิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรที่ 1 ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6)

หลักสูตรที่ 2 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6)

หลักสูตรที่ 3 การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ในห้องเรียนสู่ชีวิตประจำวัน (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6)

หลักสูตรที่ 4 คณิตคิดเพลิน: Play and Learn Math (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6)

หลักสูตรที่ 5 ปฏิบัติการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ทุกระดับชั้น)

หลักสูตรที่ 6 กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดและเจตคติทางคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6)

หลักสูตรที่ 7 การใช้คำถามในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ : จากการ ได้คิด สู่การ คิดได้ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6)

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ม้าคนอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่ 8 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาเพื่อพัฒนาการคิด

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งอรุณ ฉิมะวณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

หลักสูตรที่ 9 แวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ

วิทยากร : ดร.รุ่งฟ้า จันทร์จารุภรณ์ อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักสูตรที่ 10 สื่อการสอนอย่างง่ายสร้างความหมายให้การเรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา

วิทยากร : อาจารย์รัฐชนัน อินทจันทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรที่ 11 เรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านกิจกรรม Hands-On และการทดลองทางคณิตศาสตร์ (สำหรับครูประถมศึกษา)

วิทยากร : อาจารย์รัชดา ยাত্রา นักวิชาการคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

หลักสูตรที่ 12 การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อ Digital ระดับประถมศึกษา

หลักสูตรที่ 13 การใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad (GSP) ในการจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

วิทยากร : อาจารย์สมิวัฒน์ ธรรมใจ นักวิชาการคณิตศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.)

วิชาวิทยาศาสตร์

หลักสูตรที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนอาฉากรสัตว์และฟาร์มแบบสะเต็มในศตวรรษที่ 21

หลักสูตรที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเกมและกิจกรรมการเรียนรู้ท้าทายในการเปลี่ยนแปลงสถานะอากาศและโลกร้อนสำหรับนักเรียน

หลักสูตรที่ 3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนแบบ โครงงาน (Project Based) เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชนในศตวรรษที่ 21

วิทยากร : อาจารย์ฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์

วิชาภาษาไทย

หลักสูตรที่ 1 ระยะเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของครูภาษาไทย

หลักสูตรที่ 2 การสอนภาษาไทยแบบบูรณาการ

หลักสูตรที่ 3 สอนอย่างไร สอนให้คิด

หลักสูตรที่ 4 จากการอ่านเป็นฐานสู่การเรียนรู้หลักภาษาและพัฒนาคุณธรรม

วิทยากร : ศาสตราจารย์ อัจฉรา ชิวพันธ์ ศาสตราจารย์ระดับ 10 ข้าราชการบำนาญคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่ 5 การสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบฝึกทักษะสู่การสอนหลักภาษาไทยในระดับประถมศึกษา

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัมพร อังศรีพวง อาจารย์ประจำกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ ฝ่ายประถม สังกัดภาควิชา หลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่ 6 อ่านเป็น เขียนเป็น เน้นวิเคราะห์ (เน้นรูป 5-ป.6 และมีขม)

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ

อาจารย์สุทธา-รัตนศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย สำนักวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

วิชากลุ่มสาระการเรียนรู้และการเรียนการสอน

หลักสูตรที่ 1 เทคนิคการใช้คำถามเพื่อจัดการเรียนรู้ & เทคนิคการกระตุ้นเด็กตามและตอบ

หลักสูตรที่ 2 รู้เนื้อหา รู้วิธีสอนก่อนออกแบบการสอน

หลักสูตรที่ 3 นวัตกรรมการเรียนรู้กับการทำวิจัย

หลักสูตรที่ 4 รูปแบบวิธีและเทคนิคการสอนที่ครูในศตวรรษที่ 21 ควรรู้

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พันธ์ เคชะคุปต์ และรศ.เพ็ญวิมล ยินดีสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่ 5 ห้องเรียน คิจิทัต บนคลาวด์

หลักสูตรที่ 6 การเรียนการสอนการเขียน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

หลักสูตรที่ 7 การจัดกิจกรรม สะเต็มศึกษา ในโรงเรียน

หลักสูตรที่ 8 การใช้เครื่องมือดิจิทัลช่วยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์

วิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



หลักสูตรการอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

เปิดรับสมัครลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2559 ถึง 25 มกราคม 2559

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรห้องเรียนที่ 1 (วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559)	หลักสูตรห้องเรียนที่ 2 (วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559)	หลักสูตรห้องเรียนที่ 3 (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 59)
<input type="checkbox"/> ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6) จำนวน 40 ท่าน วิทยากร : รศ.ดร.อัมพร ม้าคอง	<input type="checkbox"/> ห้องเรียน ดิจิทัล บนคลาวด์ จำนวน 80 ท่าน วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ	<input type="checkbox"/> การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดทาง I.Q. , E.Q. และ M.Q. ในระดับประถมศึกษา จำนวน 30 ท่าน วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง
หลักสูตรห้องเรียนที่ 3 (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559)	<input type="checkbox"/> Teaching English Communicatively จำนวน 30 ท่าน วิทยากร : ดร. นิสัย แก้วแสนไชย	
หลักสูตรห้องเรียนที่ 1 (วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559)	หลักสูตรห้องเรียนที่ 2 (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559)	หลักสูตรห้องเรียนที่ 3 (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559)
<input type="checkbox"/> ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของครูภาษาไทย จำนวน 80 ท่าน วิทยากร : ศ.อัจฉรา ชิวพันธ์	<input type="checkbox"/> สื่อการสอนอย่างง่ายสร้างความหมายให้การเรียน ครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา จำนวน 40 ท่าน วิทยากร : อ.สุรชัย อินทสังข์	<input type="checkbox"/> การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาผ่านกระบวนการค่าย จำนวน 30 ท่าน วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง
หลักสูตรห้องเรียนที่ 2 (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559)	<input type="checkbox"/> การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนอาณาจักรสัตว์และฟาร์มแบบสะเต็มในศตวรรษที่ 21 จำนวน 40 ท่าน วิทยากร : อ.ฤทัย จงสฤษดิ์	
หลักสูตรห้องเรียนที่ 3 (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559)	<input type="checkbox"/> การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อ Digital ระดับประถมศึกษา จำนวน 30 ท่าน วิทยากร : อ.กิมวัฒน์ ธรรมใจ	
หลักสูตรห้องเรียนที่ 1 (วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559)	หลักสูตรห้องเรียนที่ 2 (วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559)	หลักสูตรห้องเรียนที่ 3 (วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559)
<input type="checkbox"/> การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6) จำนวน 30 ท่าน วิทยากร : รศ.ดร.อัมพร ม้าคอง	<input type="checkbox"/> เทคนิคการใช้คำถามเพื่อการจัดการเรียนรู้ & เทคนิคการกระตุ้นเด็กถามและตอบ จำนวน 80 ท่าน วิทยากร : รศ.ดร.พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.พเยาว์ ยินดีสุข	<input type="checkbox"/> การออกเสียงภาษาอังกฤษให้เป็นมาตรฐาน จำนวน 40 ท่าน วิทยากร : ผศ.ดร.ศิตา เขี่ยมขันติถาวร



พัฒนาการศึกษาไทย
เพื่อปวงชนและแผ่นดินเกิด

มูลนิธิศกดิ์พรทรัพย์ อาคาร ว.วิโรจน์ เลขที่ 89/1 ซอยรัชฎาภิเษก ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-642-6060 ต่อ 2016, 2027 แฟกซ์ 02-248-2017 อีเมล info@sakdibhornssup.org เว็บไซต์ www.kusol.org

ใบสมัครเข้ารับการอบรม

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม (อบรมเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์)

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.....

Name Mr./Mrs./Miss (ตัวพิมพ์ใหญ่)

ตำแหน่ง.....

โรงเรียน.....สังกัด.....

ที่อยู่.....

โทรศัพท์.....โทรสาร.....

อีเมล.....มือถือ.....

การศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปัจจุบันสอนในกลุ่มสาระ.....วิชา.....

ประสบการณ์ในการเข้ารับการอบรมกับมูลนิธิศกดิ์พรทรัพย์
 ไม่เคย เคยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร.....

มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมกับทางมูลนิธิฯหลักสูตรวันที่.....เดือน2558

ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น โปรดเลือกหลักสูตรการอบรมวันและเวลาตามตารางการอบรม

ลงชื่อผู้สมัคร.....

ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุมัติการสมัครเข้าอบรม



เงื่อนไขการสมัครเข้าอบรม

**สงวนสิทธิ์การสมัครโรงเรียนละ 2 ท่าน / หลักสูตร

**หากอบรมไม่ครบตามหลักสูตร 100%ในวันและเวลาที่กำหนด ทางมูลนิธิฯขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกวุฒิบัตรให้

**การสมัครเข้าอบรมตามโครงการของมูลนิธิฯ หากได้รับการยืนยันการลงทะเบียนแล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรม
ได้ต้องแจ้งให้ทางมูลนิธิฯทราบก่อนล่วงหน้าการอบรม 3 วันทำการ มิฉะนั้นทางมูลนิธิฯขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการ
สมัครเข้าอบรมกับทางมูลนิธิฯในครั้งต่อไป

**เมื่อท่านส่งเอกสารการสมัครมาเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ถือว่าท่านได้เข้ารับการอบรม ท่านจะต้องได้รับการยืนยันตอบกลับจาก
เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง จึงจะถือว่าการลงทะเบียนของท่านเสร็จสมบูรณ์

**ทางมูลนิธิฯขออนุญาตที่จะไม่รับสมัครลงทะเบียนหน้างาน และสงวนสิทธิ์พิจารณาผู้ที่ไม่ม่ชื่อในการลงทะเบียนเข้าอบรม

**ท่านสามารถตรวจสอบตารางหลักสูตรการอบรม และการลงทะเบียนของท่านได้ที่ www.kusol.org และ Facebook
มูลนิธิศกดิ์พรทรัพย์ หรือโทรสอบถามการลงทะเบียนและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 085-484-3985 และ 084-438-4951

หลักสูตรการอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
เปิดรับสมัครลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2559 ถึง 25 มกราคม 2559

หลักสูตรการอบรม

หลักสูตรห้องเรียนที่ 1 (วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559)	หลักสูตรห้องเรียนที่ 2 (วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559)	หลักสูตรห้องเรียนที่ 3 (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 59)
<input type="checkbox"/> ภาษาอังกฤษสำหรับครูคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6) วิทยากร : รศ.ดร.อัมพร ม้าคนอง	<input type="checkbox"/> ห้องเรียน ดิจิทัล บนคลาวด์ วิทยากร : รศ.ยืน ภู่วรวรรณ	<input type="checkbox"/> การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ส่งเสริมการพัฒนาความฉลาด ทาง I.Q. , E.Q. และ M.Q. ในระดับประถมศึกษา วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง
หลักสูตรห้องเรียนที่ 3 (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558)	<input type="checkbox"/> Teaching English Communicatively วิทยากร : ดร. นิสัย แก้วแสนไชย	
หลักสูตรห้องเรียนที่ 1 (วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559)	หลักสูตรห้องเรียนที่ 2 (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559)	หลักสูตรห้องเรียนที่ 3 (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559)
<input type="checkbox"/> ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของครูภาษาไทย วิทยากร : ศ.อัจฉรา ชิวพันธ์	<input type="checkbox"/> สื่อการสอนอย่างง่ายสร้างความหมายให้การเรียน ครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.สุรชัย อินทสังข์	<input type="checkbox"/> การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาผ่านกระบวนการค่าย วิทยากร : ผศ.เฉลิมพล ดาวเรือง
หลักสูตรห้องเรียนที่ 2 (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559)	<input type="checkbox"/> การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนอาณาจักรสัตว์และฟิล์มแบบสะสมในศตวรรษที่ 21 วิทยากร : อ.อุทัย จงสฤษดิ์	
หลักสูตรห้องเรียนที่ 3 (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559)	<input type="checkbox"/> การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้สื่อ Digital ระดับประถมศึกษา วิทยากร : อ.กัมวรัตน์ ธรรมใจ	
หลักสูตรห้องเรียนที่ 1 (วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559)	หลักสูตรห้องเรียนที่ 2 (วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559)	หลักสูตรห้องเรียนที่ 3 (วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2559)
<input type="checkbox"/> การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และสมรรถนะทางคณิตศาสตร์ (ครูคณิตศาสตร์ ป.4- ม.6) วิทยากร : รศ.ดร.อัมพร ม้าคนอง	<input type="checkbox"/> เทคนิคการใช้คำถามเพื่อการจัดการเรียนรู้ & เทคนิคการกระตุ้นเด็กถามและตอบ วิทยากร : รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ และรศ.เพียว ยินดีสุข	<input type="checkbox"/> การออกเสียงภาษาอังกฤษให้เป็นมาตรฐาน วิทยากร : ผศ.ดร.ศิตา เขี่ยมขันติถาวร